

บริษัท ท่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
รายงาน และ งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 2559

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้

- ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติ
- ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 เกี่ยวกับหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งบริษัทย่อยใช้พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอยู่ประมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือนมกราคม 2558 บริษัทย่อยได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการดังกล่าว

ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

นอกจากเรื่องที่ได้กล่าวไว้ในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

## การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญ เนื่องจากจำนวนที่บันทึกในบัญชีมีสาระสำคัญ และส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจำนวนมากและมีกลุ่มลูกค้าหลายประเภท อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าแบบดั้งเดิม (traditional trade) กลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ (modern trade) และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทั้งการให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ทำให้รายการขายของกลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้และการบันทึกรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ที่ซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและสอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

## ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.2 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าความนิยม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเลือกใช้โดยการทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทโดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของกลุ่มบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

### การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ - ผลปาล์มที่อยู่บนต้น

จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรมและแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลผลิต ทำให้กลุ่มบริษัทต้องบันทึกบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพประเภทผลปาล์มสดที่อยู่บนต้น ต้องใช้ข้อมูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยปริมาณที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ และราคาขาย ณ แต่ละจุดเก็บเกี่ยว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมของสินทรัพย์ชีวภาพ ตามดุลยพินิจของนักการเกษตรภายใน และดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเหมาะสมของเกณฑ์และสมมติฐานต่าง ๆ จึงอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการแสดงมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพที่ไม่เหมาะสม

ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประมาณมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ชีวภาพ รวมถึงได้พิจารณาวิธีการจัดทำข้อมูลประมาณการ การกำหนดสมมติฐาน และวิธีการประเมินมูลค่าของกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าได้ประเมินข้อมูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรม โดยการสอบถามนักการเกษตรภายในและฝ่ายบริหาร วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่เกิดจากใช้กับข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต และทดสอบการคำนวณ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีความเสี่ยงที่ควรต้องรายงาน

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่ไม่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2560



บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	420,385,408	479,942,874	212,800,513	130,745,424	121,706,095
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	911,801,125	1,152,262,484	902,094,496	784,831,288	924,798,018
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	9	1,425,890,929	1,127,358,400	1,294,624,420	915,168,224	550,001,637
สินทรัพย์ชีวภาพ	10	83,546,770	22,279,272	4,946,872	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		38,379,436	44,047,100	38,501,520	13,977,543	10,971,124
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>2,880,003,668</b>	<b>2,825,890,130</b>	<b>2,452,967,821</b>	<b>1,844,722,479</b>	<b>1,607,476,874</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	-	1,312,870,944	1,312,870,944
เงินลงทุนในการร่วมค้า	12	42,353,381	39,280,826	39,683,607	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	14	1,649,223	1,701,058	3,939,715	1,649,223	1,701,058
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	15	60,480,000	61,740,000	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	16	64,353,903	65,022,058	86,530,203	5,617,613	6,562,545
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	17	2,413,746,784	2,425,929,595	2,085,549,818	868,594,589	861,072,918
ต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและ						
ต้นทุนสวนป่าส้ม	18	214,977,626	201,543,376	207,104,226	212,765	224,529
ค่าความนิยม	11	196,376,189	196,376,189	196,376,189	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19	8,696,997	9,270,861	8,269,679	5,364,728	4,996,919
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	36,895,928	41,809,525	35,605,028	8,663,054	8,581,403
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		28,227,634	2,711,228	7,570,570	485,236	485,236
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>3,067,757,665</b>	<b>3,045,384,716</b>	<b>2,670,629,035</b>	<b>2,203,458,152</b>	<b>2,196,495,552</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>5,947,761,333</b>	<b>5,871,274,846</b>	<b>5,123,596,856</b>	<b>4,048,180,631</b>	<b>3,803,972,426</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20	1,555,000,000	1,610,000,123	1,230,000,000	530,000,000	255,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 21	503,952,230	494,027,566	429,033,819	451,075,426	453,233,612
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		-	-	10,000,000	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง						
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	103,000,000	175,000,000	100,000,000	78,000,000	75,000,000
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง						
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	573,000	573,000	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		47,436,257	59,344,403	41,318,141	7,235,278	17,713,469
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	22	49,214,529	63,983,016	89,248,923	31,557,089	44,267,420
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>2,259,176,016</b>	<b>2,402,928,108</b>	<b>1,899,600,883</b>	<b>1,097,867,793</b>	<b>845,214,501</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจาก						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	133,513,147	176,394,370	75,000,000	96,013,147	113,894,370
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก						
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	832,983	1,257,218	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	25	56,477,335	67,532,277	55,133,170	24,931,630	30,599,398
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	5,463,169	-	-	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>196,286,634</b>	<b>245,183,865</b>	<b>130,133,170</b>	<b>120,944,777</b>	<b>144,493,768</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,455,462,650</b>	<b>2,648,111,973</b>	<b>2,029,734,053</b>	<b>1,218,812,570</b>	<b>989,708,269</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>					
<b>ทุนจดทะเบียน</b>					
หุ้นสามัญ 820,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	820,000,000	820,000,000	820,000,000	820,000,000	820,000,000
<b>ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว</b>					
หุ้นสามัญ 820,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	820,000,000	820,000,000	820,000,000	820,000,000	820,000,000
<b>ส่วนเกินทุน</b>					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	241,970,265	241,970,265	241,970,265	241,970,265	241,970,265
ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน	5,269,100	5,269,100	5,269,100	5,269,100	5,269,100
<b>กำไรสะสม</b>					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	26	107,472,798	107,122,983	103,071,298	82,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,966,151,096	1,725,637,966	1,582,266,632	1,685,808,056
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(7,258,437)	(7,212,969)	1,362,262	(679,360)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,133,604,822	2,892,787,345	2,753,939,557	2,829,368,061	2,814,264,157
<b>ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</b>					
ของบริษัทย่อย	358,693,861	330,375,528	339,923,246	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,492,298,683</b>	<b>3,223,162,873</b>	<b>3,093,862,803</b>	<b>2,829,368,061</b>	<b>2,814,264,157</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>5,947,761,333</b>	<b>5,871,274,846</b>	<b>5,123,596,856</b>	<b>4,048,180,631</b>	<b>3,803,972,426</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

## บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กำไรขาดทุน:</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย	8,267,427,401	8,196,978,004	6,153,508,271	6,329,287,950
เงินปันผลรับ	6, 11	28,376	190,725	84,961,235
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรม ของสินทรัพย์ชีวภาพ	8,752,300	-	-	-
รายได้อื่น	6	75,365,885	93,643,110	98,954,727
<b>รวมรายได้</b>	<b>8,351,573,962</b>	<b>8,290,811,839</b>	<b>6,337,424,233</b>	<b>6,470,588,098</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขาย	6,984,829,231	6,920,711,992	5,667,003,783	5,674,005,937
ค่าใช้จ่ายในการขาย	661,713,694	674,119,134	404,155,612	430,852,931
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	200,368,362	214,185,613	105,606,481	110,391,098
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	16, 17	-	35,000,000	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,846,911,287</b>	<b>7,844,016,739</b>	<b>6,176,765,876</b>	<b>6,215,249,966</b>
<b>กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน</b>				
<b>ในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ</b>				
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>				
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	12	(11,320,717)	5,222,219	-
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>493,341,958</b>	<b>452,017,319</b>	<b>160,658,357</b>	<b>255,338,132</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(43,520,872)	(48,033,418)	(12,212,921)	(10,489,059)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>449,821,086</b>	<b>403,983,901</b>	<b>148,445,436</b>	<b>244,849,073</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28	(94,939,643)	(94,702,679)	(10,329,437)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>354,881,443</b>	<b>309,281,222</b>	<b>138,115,999</b>	<b>204,471,737</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>				
<b>รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>				
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(56,835)	(1,263,657)	(56,835)	(1,263,657)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	28	11,367	252,732	11,367
<b>รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>	<b>(45,468)</b>	<b>(1,010,925)</b>	<b>(45,468)</b>	<b>(1,010,925)</b>
- สุทธิจากภาษีเงินได้				
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>(45,468)</b>	<b>(1,010,925)</b>	<b>(45,468)</b>	<b>(1,010,925)</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>354,835,975</b>	<b>308,270,297</b>	<b>138,070,531</b>	<b>203,460,812</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>การแบ่งปันกำไร</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	330,580,544	311,416,392	138,115,999	204,471,737
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	24,300,899	(2,135,170)		
	<u>354,881,443</u>	<u>309,281,222</u>		
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	330,535,076	310,405,467	138,070,531	203,460,812
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	24,300,899	(2,135,170)		
	<u>354,835,975</u>	<u>308,270,297</u>		
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>	30			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.40	0.38	0.17	0.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม											
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น											
รายการอื่นของ											
กำไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลง											
เบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดจากผู้ถือหุ้น											
ส่วนต่ำกว่าทุน ส่วนต่ำกว่าทุน											
กำไรสะสม											
จากการวัดมูลค่า											
การเงินลงทุนใน											
เปลี่ยนแปลง											
องค์ประกอบอื่น											
รวม											
ส่วนของผู้มี											
ส่วนได้เสียที่											
ไม่มีอำนาจ											
ควบคุม											
รวม											
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก	ส่วนเกิน	ส่วนเกินทุน	สำรอง	ยังไม่ได้	หลักทรัพย์	สัดส่วนการถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ของบริษัทย่อย	ส่วนของผู้ถือหุ้น
	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	หุ้นซื้อคืน	ตามกฎหมาย	จัดสรร	เพื่อขาย	ในบริษัทย่อย	ของ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	บริษัทย่อย	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	820,000,000	241,970,265	5,269,100	107,122,983	1,725,637,966	(633,892)	(6,579,077)	(7,212,969)	2,892,787,345	330,375,528	3,223,162,873
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี											
เกี่ยวกับเกณฑ์กรรม (หมายเหตุ 3)	-	-	-	-	33,399,213	-	-	-	33,399,213	14,339,180	47,738,393
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	330,580,544	-	-	-	330,580,544	24,300,899	354,881,443
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(45,468)	-	(45,468)	(45,468)	-	(45,468)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	330,580,544	(45,468)	-	(45,468)	330,535,076	24,300,899	354,835,975
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	-	(123,000,000)	-	-	-	(123,000,000)	-	(123,000,000)
โอนกลับเงินปันผลของปีก่อน	-	-	-	-	33,373	-	-	-	33,373	-	33,373
จัดสรรสำรองตามกฎหมายของบริษัทย่อย	-	-	-	349,815	(500,000)	-	-	-	(150,185)	150,185	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม											
ของบริษัทย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล											
ของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,471,931)	(10,471,931)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	820,000,000	241,970,265	5,269,100	107,472,798	1,966,151,096	(679,360)	(6,579,077)	(7,258,437)	3,133,604,822	358,693,861	3,492,298,683

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		กำไรสะสม					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
							กำไรขาดทุน		
							เบ็ดเสร็จอื่น		
							ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุน		
							จากการวัดมูลค่า	รวม	
		จัดสรรแล้ว -					เงินลงทุนใน	องค์ประกอบอื่น	รวม
		สำรอง					หลักทรัพย์เพื่อขาย	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
		ยังไม่ได้					ของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นซื้อคืน	สำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	หักทรัพย์เพื่อขาย	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	820,000,000	241,970,265	5,269,100	82,000,000	1,625,182,005	377,033	377,033	2,774,798,403	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	204,471,737	-	-	204,471,737	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(1,010,925)	(1,010,925)	(1,010,925)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	204,471,737	(1,010,925)	(1,010,925)	203,460,812	
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	-	(164,000,000)	-	-	(164,000,000)	
โอนกลับเงินปันผลของปีก่อน	-	-	-	-	4,942	-	-	4,942	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	820,000,000	241,970,265	5,269,100	82,000,000	1,665,658,684	(633,892)	(633,892)	2,814,264,157	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ						องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
		กำไรสะสม				กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		ส่วนต่ำกว่าทุน	
		กำไรสะสม				จากการวัดมูลค่า		รวม	
		จัดสรรแล้ว -				เงินลงทุนใน		องค์ประกอบอื่น	
		สำรอง				หลักทรัพย์เพื่อขาย		รวม	
		ยังไม่ได้				ของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม	
		จัดสรร				ส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม	
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	820,000,000	241,970,265	5,269,100	82,000,000	1,665,658,684	(633,892)	(633,892)		2,814,264,157
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	138,115,999	-	-		138,115,999
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	(45,468)	(45,468)		(45,468)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	138,115,999	(45,468)	(45,468)		138,070,531
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	-	(123,000,000)	-	-		(123,000,000)
โอนกลับเงินปันผลของปีก่อน	-	-	-	-	33,373	-	-		33,373
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	820,000,000	241,970,265	5,269,100	82,000,000	1,680,808,056	(679,360)	(679,360)		2,829,368,061

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรก่อนภาษี	449,821,086	403,983,901	148,445,436	244,849,073
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	246,660,431	243,803,729	98,593,093	88,344,494
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรม				
ของสินทรัพย์ชีวภาพ	(8,752,300)	-	-	-
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	11,320,717	(5,222,219)	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(225,000)	-	(225,000)
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น	5,305,953	1,025,008	6,330,870	246,817
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	95,927	-	-	-
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)	8,660,993	13,241,926	(311,684)	343,396
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(266,262)	35,000,000	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,934	-	5,934	-
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(333,839)	(1,398,808)	(755,899)	(871,186)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนสวนปาล์ม	7,094,535	5,515,730	-	-
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(683,130)	690,096	(111,423)	551,744
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,647,856	32,067,862	4,920,697	17,862,574
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(84,932,859)	(34,007,266)
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	(28,376)	(190,725)	(28,376)	(190,725)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	40,603,158	44,766,335	10,499,363	8,349,622
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	770,152,683	773,057,835	182,655,152	325,253,543
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	235,799,567	(250,829,564)	133,680,236	(108,220,813)
สินค้าคงเหลือ	(320,545,180)	161,337,049	(364,854,903)	78,999,431
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,006,709	(4,856,440)	(3,006,419)	1,482,100
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(25,516,406)	4,859,342	-	32,999
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21,919,452	58,331,744	8,565,774	30,456,161
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(14,565,038)	(25,869,330)	(12,325,828)	(7,172,703)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(21,702,798)	(19,668,755)	(10,588,465)	(17,716,870)
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	651,548,989	696,361,881	(65,874,453)	303,113,848
จ่ายดอกเบี้ย	(41,159,827)	(45,995,900)	(10,537,562)	(8,332,848)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(104,538,368)	(83,233,077)	(20,877,912)	(45,491,580)
<b>เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>505,850,794</b>	<b>567,132,904</b>	<b>(97,289,927)</b>	<b>249,289,420</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	(390,100)	-	(380,100)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	84,932,859	34,007,266
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า	1,999,999	5,625,000	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	28,376	190,725	28,376	190,725
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)	(5,000)	1,200,000	(5,000)	1,200,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)	1,260,000	(61,740,000)	-	-
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(75,000)	-	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(235,392,183)	(579,308,659)	(116,327,935)	(331,553,988)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,313,872	6,133,256	1,014,309	1,787,152
ต้นทุนสวนป่าล้มเพิ่มขึ้น	(31,039,287)	(36,495,392)	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(445,395)	(2,959,770)	(81,000)	(680,770)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(261,279,618)</b>	<b>(667,819,940)</b>	<b>(30,438,391)</b>	<b>(295,429,715)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(55,000,123)	380,000,123	275,000,000	115,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	(10,000,000)	-	-
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(424,235)	(38,941)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	43,618,777	288,894,370	43,618,777	188,894,370
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(158,500,000)	(112,500,000)	(58,500,000)	-
เงินปันผลจ่าย	(133,823,061)	(178,526,155)	(123,351,130)	(163,941,086)
<b>เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(304,128,642)</b>	<b>367,829,397</b>	<b>136,767,647</b>	<b>139,953,284</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>(59,557,466)</b>	<b>267,142,361</b>	<b>9,039,329</b>	<b>93,812,989</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	479,942,874	212,800,513	121,706,095	27,893,106
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)</b>	<b>420,385,408</b>	<b>479,942,874</b>	<b>130,745,424</b>	<b>121,706,095</b>

**ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม**

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

ซื้ออาคารและอุปกรณ์ โดยยังมีได้ชำระเงิน	5,833,346	17,226,118	2,825,731	13,444,445
โอนค้ำประกันไปบัญชีสินค้ำคงเหลือ	-	7,312,955	-	-
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,070,819	-	1,070,819	-
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	1,869,159	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

#### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ	จัดตั้งขึ้นใน	
			2559	2558
			ร้อยละ	ร้อยละ
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง</b>				
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจการทำสวนปาล์ม น้ำมันและผลิตน้ำมันปาล์มดิบ	ไทย	69.96	69.96
บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผักและผลไม้แปรรูป และ เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง	ไทย	98.83	98.83
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)</b>				
บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด	เจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน	ไทย	100	100

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ	จัดตั้งขึ้นใน	
			2559	2558
			ร้อยละ	ร้อยละ
<b>กิจการร่วมค้ากับบริษัท</b>				
<b>สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด</b>				
<b>(มหาชน)</b>				
บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ปาล์มน้ำมัน	ไทย	50	50
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท</b>				
<b>พันธ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด</b>				
บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด	เจ้าของสิทธิเข้าทำประโยชน์ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ	ไทย	100	100
บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด	เจ้าของสิทธิเข้าทำประโยชน์ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ	ไทย	100	100
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท อาหาร</b>				
<b>สากล จำกัด (มหาชน)</b>				
บริษัท ยูเนียนฟรอสท์ จำกัด	ผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง	ไทย	100	100

สำหรับธุรกิจการผลิตผักและผลไม้แช่แข็งซึ่งดำเนินงานภายใต้ บริษัท ยูเนียนฟรอสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) นั้น เนื่องจากผลประกอบการที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้น ในปี 2556 จึงลดขนาดการผลิตและเลิกจ้างพนักงานประจำ ปัจจุบันผู้บริหารอยู่ระหว่างการจัดทำแผนธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทย่อยสามารถจะดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามี การควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยมีระยะเวลาบัญชีและใช้ นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

- จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯและแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือ ขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้ มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ ต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี ดังต่อไปนี้

**มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม และแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการวัดมูลค่าและรับรู้ รายการของพืชเพื่อการผลิต**

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 และแนวปฏิบัติทางการบัญชีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติทาง บัญชีสำหรับสัตว์หรือพืชที่มีชีวิต (“สินทรัพย์ชีวภาพ”) และผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้จากสินทรัพย์ชีวภาพ (“ผลิตผลทางการเกษตร”) ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโดยมีหลักการดังนี้

- วัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ เมื่อเริ่มแรกและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก ต้นทุนในการขาย
- กรณีสินทรัพย์ชีวภาพนั้นเป็นพืชเพื่อการให้ผลิตผล (Bearer plant) ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ อย่างไรก็ตามยังคงถือว่าผลผลิตที่เจริญเติบโตจากพืชเพื่อการให้ผลิตผลเป็นสินทรัพย์ชีวภาพซึ่งต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ ชีวภาพ เมื่อเริ่มแรกและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
- วัดมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว

การนำมาตรฐานข้างต้นมาใช้ทำให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งต้องบันทึกบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพจากผลปาล์มสดที่ อยู่บนต้นเป็นครั้งแรก ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน ณ จุดเก็บเกี่ยว และเปลี่ยนวิธีในการบันทึกบัญชี สินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรจากเดิมที่บันทึกต้นทุนสำหรับขายและผลปาล์มสดด้วย วิธีราคาทุนมาเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย โดยบริษัทฯได้เลือกปรับผลสะสม จากการเปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกำไรสะสมต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ผลการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้มีการปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดและส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 33.4 ล้านบาท และ 14.3 ล้านบาท ตามลำดับ (สุทธิจากภาษีเงินได้) ซึ่งผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่อกำไร (สุทธิจากภาษีเงินได้) ของบริษัทย่อย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรในระหว่างปีปัจจุบัน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

กำไรขาดทุน:

กำไร(สุทธิจากภาษีเงินได้)ลดลง

(3,531)

#### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

#### มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วว่า จะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

## 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 4.1 การรับรู้รายได้

#### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

#### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

#### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี ภาชนะบรรจุ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้



#### 4.5 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
  - ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
  - ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
  - ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
- มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
- บริษัทฯ ใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

#### 4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

#### 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 และ 30 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	5 - 25 ปี
ระบบบำบัดน้ำเสีย	-	15 และ 30 ปี
เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์สวน	-	5 - 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ดัดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	-	5 - 20 ปี
ยานพาหนะ	-	5 - 15 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.8 ต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนป่าล้มและค่าตัดจำหน่าย

ต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนป่าล้มแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงยอดเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและในการปลูกต้นป่าล้มซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ต้นป่าล้มจะให้ผลผลิต

ค่าตัดจำหน่ายของต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนป่าล้มคำนวณจากราคาทุนของต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนป่าล้มที่พร้อมเก็บเกี่ยวโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ผลผลิตของต้นป่าล้มที่เหลืออยู่ (การให้ผลผลิตของต้นป่าล้มโดยปกติมีระยะเวลา 25 ปี) หรือตามอายุสัมปทานที่เหลืออยู่แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า

ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการตัดจำหน่ายสำหรับต้นทุนสวนป่าล้มที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าล้มซ่อมและปลูกป่าล้มเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทั้งจำนวน

#### 4.9 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เกินกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

#### 4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดดังนี้

#### อายุการให้ประโยชน์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

5 ปี

#### 4.11 เกษตรกรรม

บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็นผลปาล์มสดที่อยู่บนต้นและต้นกล้าปาล์มสำหรับขาย และผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลปาล์มสดที่เก็บเกี่ยวแล้ว

มูลค่ายุติธรรมของผลปาล์มสดที่อยู่บนต้น คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอ้างอิงจากราคามูลค่ายุติธรรมหักประมาณการต้นทุน ณ จุดเก็บเกี่ยว ผลปาล์มสดที่เก็บเกี่ยวคำนวณโดยอ้างอิงจากราคามูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว ส่วนมูลค่ายุติธรรมของต้นกล้าปาล์มสำหรับขาย คำนวณโดยอ้างอิงจากราคามูลค่ายุติธรรม ณ จุดขาย ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนของผลิตผลทางการเกษตรบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ สินทรัพย์ชีวภาพต้องวัดด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทย่อยจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ

#### 4.12 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้รับเงินอุดหนุนนั้นและบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์จะนำไปหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ตามวิธีนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เสื่อมสภาพในรูปของค่าเสื่อมราคาที่ลดลง เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับรายได้ บริษัทฯรับรู้เป็นรายได้ซึ่งเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่กิจการรับรู้ต้นทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เป็นการชดเชย

#### 4.13 ค่าความนิยม

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

#### 4.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.15 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### 4.16 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 4.18 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

#### 4.19 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### *ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน*

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### *ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน*

###### *โครงการสมทบเงิน*

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

###### *โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน*

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่นำมาตรฐานการบัญชีนี้มาถือปฏิบัติ

#### 4.20 ประมวลการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมวลการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.21 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

## 4.22 ตราสารอนุพันธ์

### สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

### สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

บริษัทย่อยรับรู้จำนวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

## 4.23 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ



## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### **ต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนป่าล้มและค่าตัดจำหน่าย**

ในการคำนวณค่าตัดจำหน่ายของต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนป่าล้ม ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนป่าล้ม และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนป่าล้มในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

### **เกษตรกรรม**

บริษัทย่อยวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพประเภทผลปาล์มสดที่อยู่บนดิน ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมนี้ได้คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตอ้างอิงจากราคามูลค่ายุติธรรมหักประมาณการต้นทุนขาย ณ จุดเก็บเกี่ยว การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว น้ำหนักของผลปาล์มสดบนต้น และอัตราคิดลด เป็นต้น

### **ค่าความนิยม**

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

### **ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน**

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประเมินขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราบรรณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายที่มีสาระสำคัญเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงิน				นโยบายการกำหนดราคา
	งบการเงินรวม		เฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ซื้อวัตถุดิบ	-	-	516	750	ราคาตลาด ณ วันที่ทำสัญญาขาย
ซื้อสินค้าและบริการ	-	-	709	688	ราคาตลาดหักกำไรส่วนเพิ่มคงที่
ขายสินค้าและบริการ	-	-	1	1	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	-	-	85	34	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ค่าเช่ารับ	-	-	2	2	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการในการขายและบริหาร	-	-	68	71	เรียกเก็บตามจริง
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
ขายสินค้า	161	112	-	-	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ซื้อสินค้า	2	3	-	-	ราคาขายหักค่าใช้จ่ายทางการตลาดและกำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย	19	12	-	1	เรียกเก็บตามจริง
<b>รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้าของ</b>					
<b>บริษัทย่อย</b>					
ซื้อเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันและผลปาล์มสด	17	18	-	-	ราคาตลาด
ค่าเช่าที่ดินรับ	1	1	-	-	เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
เงินปันผลรับ	2	6	-	-	ตามจำนวนที่กิจการร่วมค้าประกาศจ่าย

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	20,261	12,426
บริษัทร่วม	452	452	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	42,719	51,487	-	14
<b>รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น</b>				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43,171	51,939	20,261	12,440
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(20,780)	(20,780)	-	-
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น</b>				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	22,391	31,159	20,261	12,440
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทร่วม	40,286	40,286	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	5,325	5,325	-	-
<b>รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	45,611	45,611	-	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(45,611)	(45,611)	-	-
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ</b>	-	-	-	-
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	139,954	141,397
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)	2,052	9,568	-	-
<b>รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	2,052	9,568	139,954	141,397
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี บริษัทย่อยหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างจากเงินให้กู้ยืมข้างต้นตั้งแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางได้รับคำฟ้องในคดีล้มละลายที่บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของกรมบังคับคดี				

### ค่าบริการในการขายและบริหาร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 บริษัทฯและบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาแต่งตั้งตัวแทน (ซึ่งสัญญาฉบับเดิมลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549) โดยทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมให้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการคิดค่าบริการตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยสัญญาดังกล่าวหมดอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงต่อสัญญาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 148 ล้านบาท และ 142 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: 82 ล้านบาท และ 80 ล้านบาท ตามลำดับ)

## 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เงินสด	4,220	3,893	1,237	943
เงินฝากธนาคาร	386,170	476,050	129,508	120,763
เงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	29,995	-	-	-
รวม	420,385	479,943	130,745	121,706

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและเงินลงทุนในพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 1.45 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.85 ต่อปี)

## 8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
อายุหนี้ค้างชำระนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	21,471	22,402	-	29
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	906	8,730	-	-
6 - 12 เดือน	12	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน	452	452	-	-
รวม	22,841	31,584	-	29
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(452)	(452)	-	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	22,389	31,132	-	29
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
อายุหนี้ค้างชำระนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
เชื่อกับลงวันที่ล่วงหน้า	35,911	29,469	35,911	29,469
ลูกหนี้เชื่อกิน	19,224	13,595	14,261	8,632
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	688,743	912,527	635,950	728,634
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	151,702	171,152	88,648	152,492
3 - 6 เดือน	7,984	141	911	75
6 - 12 เดือน	2,060	1,207	1,724	38
มากกว่า 12 เดือน	28,557	28,423	2,483	2,314
รวม	934,181	1,156,514	779,888	921,654
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(49,094)	(43,709)	(16,767)	(10,436)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	885,087	1,112,805	763,121	911,218
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	907,476	1,143,937	763,121	911,247
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2	27	3,748	1,113
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,808	7,096	2,078	1,769
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	16,513	11,298
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	467	1,120	-	-
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	20,328	20,328	-	-
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	677	712	-	-
รวม	25,282	29,283	22,339	14,180
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(20,957)	(20,957)	(629)	(629)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	4,325	8,326	21,710	13,551
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	911,801	1,152,263	784,831	924,798

## 9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
สินค้ำสำเร็จรูป	557,047	590,862	(27,382)	(19,584)	529,665	571,278
งานระหว่างทำ	655,974	365,201	-	-	655,974	365,201
วัตถุดิบ	98,386	91,149	(12,614)	(13,743)	85,772	77,406
สินค้ำระหว่างทาง	18,535	2,277	-	-	18,535	2,277
วัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล่	143,102	116,361	(7,157)	(5,165)	135,945	111,196
รวม	1,473,044	1,165,850	(47,153)	(38,492)	1,425,891	1,127,358

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
สินค้ำสำเร็จรูป	145,211	100,852	-	-	145,211	100,852
งานระหว่างทำ	653,393	363,535	-	-	653,393	363,535
วัตถุดิบ	69,240	52,098	-	-	69,240	52,098
สินค้ำระหว่างทาง	18,535	2,277	-	-	18,535	2,277
วัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล่	28,928	31,691	(139)	(451)	28,789	31,240
รวม	915,307	550,453	(139)	(451)	915,168	550,002

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 8.7 ล้านบาท (2558: 13.2 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (เฉพาะ บริษัทฯ: บันทึกการกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือจำนวน 0.3 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2558: บันทึกปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือจำนวน 0.3 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย))

ในปี 2559 บริษัทย่อยได้เปลี่ยนวิธีในการบันทึกบัญชีผลิตผลทางการเกษตร คือ ผลปาล์มสดที่เก็บเกี่ยวแล้ว จากเดิมที่บันทึกด้วยวิธีราคาทุนมาเป็นการวัดมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยวซึ่งผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว ทำให้มูลค่าของสินค้ำคงเหลือต้นงวดและกำไรสะสมต้นงวดในงบการเงินรวมลดลงเป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

## 10. สินทรัพย์ชีวภาพ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ต้นกล้าปาล์ม สำหรับขาย	ผลปาล์มสดที่อยู่ บนต้น	รวม
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559</b>	22,279	-	22,279
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ			
เกษตรกรรม (หมายเหตุ 3)	23,471	20,265	43,736
ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรม	20,621	316,631	337,252
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปลูก	4,006	-	4,006
ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว	-	(306,646)	(306,646)
ลดลงเนื่องจากการขาย	(17,080)	-	(17,080)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</b>	<b>53,297</b>	<b>30,250</b>	<b>83,547</b>

ประมาณการและสมมติฐานที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าสุทธิธรรมสรุปได้ดังนี้

ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาซื้อผลปาล์มสดที่หน้าโรงงานในอดีตของบริษัทย่อยหักด้วยประมาณการต้นทุนการปลูก ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและค่าขนส่งจากพื้นที่ปลูกในแต่ละแห่ง

น้ำหนักของผลปาล์มสดบนต้นประมาณการโดยอ้างอิงจากน้ำหนักเฉลี่ยในการเก็บเกี่ยวแต่ละช่วงอายุของผลปาล์มสดซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการคาดการณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการออกผลและข้อมูลจากการสุ่มตรวจนับ

อัตราคิดลดประมาณร้อยละ 10 ซึ่งคำนวณตามวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10
ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว	5,744	(5,371)
น้ำหนักของผลปาล์มสด	5,744	(5,371)

## 11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

### 11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
			ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	324,050	324,050	69.96	69.96	748,344	748,344	22,672	34,007
บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)	525,000	525,000	98.83	98.83	585,623	585,623	62,261	-
รวม					1,333,967	1,333,967	84,933	34,007
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(21,096)	(21,096)		
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					1,312,871	1,312,871		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ ณ วันสิ้นงวดเป็นจำนวน 1,621 ล้านบาท (2558: 1,056 ล้านบาท)

### 11.2 ค่าความนิยม

บริษัทฯ เป็นส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนให้กับหน่วยสินทรัพย์เพื่อทดสอบการด้อยค่าประจำปี ดังนี้

ค่าความนิยม	บริษัท สหอุตสาหกรรม		
	น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)	รวม
	ค่าความนิยม	84,585	111,791

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี



ข้อสมมติที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	บริษัท สหอุตสาหกรรม	
	น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
อัตราการเติบโต	2.0	2.0
อัตราคิดลดก่อนภาษี	10.2	6.6

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตรวมถึงการคาดการณ์การเติบโตของตลาดในอุตสาหกรรม อัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนไม่เกิดการด้อยค่า

## 12. เงินลงทุนในการร่วมค้า

### 12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ และบริษัทอื่นควบคุมร่วมกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม					
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
		2559	2558	2559	2558	2559	2558
		ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด	ผลิตและจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ปาล์ม น้ำมัน	50	50	25,000	25,000	42,353	39,281
รวม				25,000	25,000	42,353	39,281

## 12.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

การร่วมค้า	งบการเงินรวม			
	ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า		เงินปันผลรับ	
	2559	2558	2559	2558
บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด	(11,321)	5,222	2,000	5,625
รวม	(11,321)	5,222	2,000	5,625

## 12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้า

บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
สินทรัพย์หมุนเวียน	58,373	41,901
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	36,828	44,033
สินทรัพย์รวม	95,201	85,934
หนี้สินหมุนเวียน	(7,363)	(4,481)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(3,132)	(2,892)
หนี้สินรวม	(10,495)	(7,373)
สินทรัพย์สุทธิ	84,706	78,561
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	50	50
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	42,353	39,281
การตัดรายการระหว่างกัน	-	-
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า	42,353	39,281

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2559	2558
รายได้	46,364	47,137
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	(24,347)	-
ต้นทุนขาย	(24,874)	(18,501)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(19,724)	(24,008)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(22,581)	4,628
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(61)	(560)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(22,642)	4,068
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>	<b>(22,642)</b>	<b>4,068</b>
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	50	50
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(11,321)	2,034
การตัดรายการระหว่างกัน	-	3,188
<b>ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้า</b>	<b>(11,321)</b>	<b>5,222</b>

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

งบการเงินรวม

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	งบการเงินรวม			
			ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน	
			2559	2558	2559	2558
			ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท ยูเนี่ยน เพรช จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	30	30	40	40

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

บริษัท	ราคาทุน		ค่าเพื่อการด้อยค่าของ เงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชีตาม วิธีราคาทุน - สุทธิ		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	บริษัท ยูเนี่ยน เพรช จำกัด	12,000	12,000	(12,000)	(12,000)	-	-	-

#### 14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>เงินลงทุนระยะยาวอื่น - ราคาทุน</b>				
<b>ตราสารทุน</b>				
หุ้น บมจ. อิซิตัน กรุ๊ป	975	975	975	975
กองทุนเปิดกำไรเพิ่มพูน	1,000	1,000	1,000	1,000
กองทุนเปิดทีซีเอ็ม หุ้นทุน	300	300	300	300
กองทุนเปิดเกียรตินาคิน	200	200	200	200
หุ้น บมจ. ดาต้าแมท	16	16	16	16
หุ้น บมจ. แสตนด์ชาร์เตอร์	2	2	2	2
พระราชรัฐรักสามัคคีตรัง	5	-	5	-
รวม	2,498	2,493	2,498	2,493
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เงินลงทุน	(849)	(792)	(849)	(792)
<b>เงินลงทุนระยะยาวอื่น - มูลค่ายุติธรรม</b>	<b>1,649</b>	<b>1,701</b>	<b>1,649</b>	<b>1,701</b>

#### 15. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ไม่มีหลักประกันแก่บริษัทอื่นเป็นจำนวนประมาณ 60.5 ล้านบาท (2558: 61.7 ล้านบาท) ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX บวกร้อยละ 1 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี โดยจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2583

#### 16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	อาคาร สำนักงาน	รวม	ที่ดิน	อาคาร สำนักงาน	รวม
ราคาทุน	63,795	142,296	206,091	5,615	33,973	39,588
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(78,144)	(78,144)	-	(33,970)	(33,970)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	(4,838)	(58,755)	(63,593)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	58,957	5,397	64,354	5,615	3	5,618

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	อาคาร			อาคาร		
	ที่ดิน	สำนักงาน	รวม	ที่ดิน	สำนักงาน	รวม
ราคาทุน	63,795	142,296	206,091	5,615	33,973	39,588
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(77,476)	(77,476)	-	(33,025)	(33,025)
ค่าเพื่อการด้อยค่า	(4,838)	(58,755)	(63,593)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	58,957	6,065	65,022	5,615	948	6,563

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	65,022	86,530	6,563	8,261
ซื้อเพิ่มระหว่างปี	-	75	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(668)	(4,507)	(945)	(1,698)
บันทึกค่าเพื่อการด้อยค่า	-	(17,076)	-	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	64,354	65,022	5,618	6,563

บริษัทฯ ประเมินมูลค่ายุติธรรมสำหรับที่ดินและอาคารสำนักงานให้เข้าของบริษัทฯ โดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่ายุติธรรมมีจำนวนประมาณ 30 ล้านบาท (2558: 26 ล้านบาท) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลภายในบริษัทฯ

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารของบริษัทฯ ย่อยประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) สำหรับที่ดิน และใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement cost) สำหรับอาคาร เนื่องจากไม่เป็นอาคารที่ให้เช่าจึงไม่สามารถใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่ายุติธรรมสำหรับที่ดินและอาคารมีจำนวนประมาณ 95 ล้านบาท และ 62 ล้านบาท ตามลำดับ (2558: 95 ล้านบาท และ 62 ล้านบาท ตามลำดับ)

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	ที่ดินระหว่าง การพัฒนา	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	งบการเงินรวม		ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	รวม	
			เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ สวนและระบบ บำบัดน้ำเสีย	เครื่อง ตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน				
<b>ราคาทุน</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	688,941	76,476	891,989	2,594,925	113,113	247,467	91,154	4,704,065
ซื้อเพิ่ม	71,484	-	18,375	35,588	3,225	15,507	443,767	587,946
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	152	134	-	-	249	535
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(17,514)	(1,622)	(17,274)	-	(36,410)
โอนเข้า(โอนออก)	-	-	103,540	282,612	329	6,941	(393,422)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	760,425	76,476	1,014,056	2,895,745	115,045	252,641	141,748	5,256,136
ซื้อเพิ่ม	2,506	-	43,987	38,506	1,894	3,813	132,544	223,250
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	135	261	-	-	354	750
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(370)	(57,328)	(1,867)	(7,721)	-	(67,286)
โอนเข้า(โอนออก)	(3,966)	13,881	51,477	119,781	2,392	1,106	(184,671)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	(1,071)	-	-	-	(1,071)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	758,965	90,357	1,109,285	2,995,894	117,464	249,839	89,975	5,411,779

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	ที่ดินระหว่าง การพัฒนา	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์ สวนและระบบ บำบัดน้ำเสีย	เครื่อง ตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	-	576,499	1,682,147	99,194	179,819	-	2,537,659
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	41,656	153,092	4,872	25,823	-	225,443
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(13,709)	(1,587)	(16,378)	-	(31,674)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	-	618,155	1,821,530	102,479	189,264	-	2,731,428
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	51,035	154,403	4,228	23,726	-	233,392
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(188)	(56,005)	(1,841)	(7,266)	-	(65,300)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	-	669,002	1,919,928	104,866	205,724	-	2,899,520
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	14,638	-	-	66,216	-	-	-	80,854
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	-	17,462	159	303	-	17,924
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	14,638	-	-	83,678	159	303	-	98,778
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	-	-	(266)	-	(266)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	14,638	-	-	83,678	159	37	-	98,512
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	745,787	76,476	395,901	990,537	12,407	63,074	141,748	2,425,930
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	744,327	90,357	440,283	992,288	12,439	44,078	89,975	2,413,747

**ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี**

2558 (204.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

225,443

2559 (220.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

233,392

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์สวน และระบบบำบัด น้ำเสีย	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	
<b>ราคาทุน</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	25,836	306,359	1,162,804	38,357	47,409	46,588	1,627,353
ซื้อเพิ่ม	-	23	9,833	582	9,175	319,797	339,410
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(3,313)	(112)	(4,982)	-	(8,407)
โอนเข้า(โอนออก)	-	78,551	221,889	329	-	(300,769)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	25,836	384,933	1,391,213	39,156	51,602	65,616	1,958,356
ซื้อเพิ่ม	-	-	8,420	450	116	96,558	105,544
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	-	-	-	165	165
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(65)	(10,961)	(718)	(1,545)	-	(13,289)
โอนเข้า(โอนออก)	-	25,116	88,875	2,393	400	(116,784)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	(1,071)	-	-	-	(1,071)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	25,836	409,984	1,476,476	41,281	50,573	45,555	2,049,705



(หน่วย: พันบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ	เครื่องตกแต่ง	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่าง	รวม
			อุปกรณ์โรงงาน และอุปกรณ์สวน และระบบบำบัด น้ำเสีย	ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน		ก่อสร้างและ ติดตั้ง	
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	223,320	724,904	34,775	35,891	-	1,018,890
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	15,104	64,395	1,642	4,744	-	85,885
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(3,009)	(112)	(4,371)	-	(7,492)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	238,424	786,290	36,305	36,264	-	1,097,283
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	15,157	75,292	1,394	5,009	-	96,852
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(65)	(10,706)	(709)	(1,545)	-	(13,025)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	253,516	850,876	36,990	39,728	-	1,181,110
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	25,836	146,509	604,923	2,851	15,338	65,616	861,073
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	25,836	156,468	625,600	4,291	10,845	45,555	868,595
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>							
2558 (75.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							85,885
2559 (88.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)							96,852

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง จำนวน 0.2 ล้านบาท (2558: ไม่มี) โดยคำนวณจากอัตราการจัดตั้งขึ้นเป็นทุนในอัตราร้อยละ 2.6 ต่อปี

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการต่อเติมอาคารและติดตั้งเครื่องจักรจำนวน 0.6 ล้านบาท (2558: 0.5 ล้านบาท) ต้นทุนการกู้ยืมนี้เกิดจากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปแต่บริษัทฯได้นำมาใช้ในโครงการนี้ โดยคำนวณจากอัตราการจัดตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ดังกล่าวในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.18 ถึงร้อยละ 2.56 ต่อปี (2558: อัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.39 ถึงร้อยละ 3.14 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทฯย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 1,743 ล้านบาท (2558: 1,585 ล้านบาท) เฉพาะของบริษัทฯมีจำนวนประมาณ 756 ล้านบาท (2558: 615 ล้านบาท)

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท (2558: 2.5 ล้านบาท)

## 18. ต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนป่าล้ม

	งบการเงินรวม				(หน่วย: พันบาท)	
				งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวน	ต้นทุนสวนป่าล้มที่พร้อมเก็บเกี่ยว	ต้นทุนสวนป่าล้มที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว	รวม	ต้นทุนสวนป่าล้มที่พร้อมเก็บเกี่ยว	
<b>ราคาทุน</b>						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	42,042	551,266	27,704	621,012	294	
ซื้อเพิ่ม	-	-	19,163	19,163	-	
ตัดจำหน่าย	(42,042)	(12,162)	-	(54,204)	-	
โอนเข้า / (โอนออก)	-	2,567	(9,880)	(7,313)	-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	541,671	36,987	578,658	294	
ซื้อเพิ่ม	-	-	31,039	31,039	-	
ตัดจำหน่าย	-	(13,233)	-	(13,233)	-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	528,438	68,026	596,464	294	
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	41,800	372,108	-	413,908	58	
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	11,895	-	11,895	12	
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(41,800)	(6,888)	-	(48,688)	-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	377,115	-	377,115	70	
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	10,511	-	10,511	12	
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(6,139)	-	(6,139)	-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	381,487	-	381,487	82	
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	164,556	36,987	201,543	224	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	146,951	68,026	214,977	212	
<b>ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี (รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต)</b>						
2558				11,895	12	
2559				10,511	12	

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีพื้นที่ใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็นพื้นที่ที่บริษัทย่อยดังกล่าวมีโฉนดที่ดินและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ (น.ส. 3ก. และ น.ส. 3) จำนวนประมาณ 12,589 ไร่ ส่วนที่เหลือบริษัทย่อยได้รับโอนการครอบครองมาและกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ได้มาซึ่งเอกสารแสดงสิทธิตามกฎหมาย

หนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งบริษัทย่อยใช้พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอยู่ประมาณ 13,030 ไร่ ได้หมดอายุลงในเดือนมกราคม 2558 บริษัทย่อยได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตเก็บหาของป่าในพื้นที่แปลงดังกล่าว โดยบริษัทย่อยต้องชำระเงินค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาด และค่าบำรุงป่าในอัตรา 2 เท่าของค่าภาคหลวง เมื่อเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมัน

#### 19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ราคาทุน	60,357	58,841	27,094	25,942
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(51,660)	(49,570)	(21,729)	(20,945)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	8,697	9,271	5,365	4,997

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	9,271	8,270	4,997	5,065
ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน	445	2,960	81	681
โอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,071	-	1,071	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,090)	(1,959)	(784)	(749)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	8,697	9,271	5,365	4,997

## 20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	1.85 - 2.10	1.95 - 4.50	1,555,000	1,610,000	530,000
รวม			1,555,000	1,610,000	530,000	255,000

วงเงินเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นวงเงินกู้ยืมที่ปราศจากภาระค้ำประกัน

## 21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	368	139,734	141,083
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	311,507	280,976	220,908	205,657
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,045	9,193	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	54,532	69,696	22,231	33,247
เงินทศรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	7	220	314
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร	7,505	19,470	2,826	13,444
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	128,356	114,318	65,156	59,489
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	503,952	494,028	451,075	453,234

## 22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
รายได้รับล่วงหน้า	6,648	10,363	6,648	1,079
เงินปันผลค้างจ่าย	4,001	4,341	694	10,363
อื่น ๆ	38,566	49,279	24,215	32,825
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	49,215	63,983	31,557	44,267

### 23. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: ล้านบาท)

วงเงินกู้	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		อัตรดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืนเงินกู้	หลักประกันเงินกู้ยืม
	2559	2558	2559	2558			
<b>บริษัทฯและบริษัทย่อย</b>							
1. 245.10	174.01	188.89	174.01	188.89	3M BIBOR +1	ผ่อนชำระคืนทุก 3 เดือน ชำระงวดแรก 3 เดือนหลังจากเบิกเงินกู้งวดสุดท้าย รวมผ่อนชำระ 12 งวด	ไม่มีหลักประกัน
2. 75.00	-	75.00	-	-	BIBOR + 1	ผ่อนชำระคืนทุก 3 เดือน เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ 2557 รวมผ่อนชำระ 12 งวด	ไม่มีหลักประกัน
3. 100.00	62.50	87.50	-	-	THBFIX	ผ่อนชำระคืนทุก 3 เดือน เริ่มเดือน กันยายน 2558 รวมผ่อนชำระ 15 งวด	ไม่มีหลักประกัน
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว	236.51	351.39	174.01	188.89			
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(103.00)	(175.00)	(78.00)	(75.00)			
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	133.51	176.39	96.01	113.89			

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และการดำรงอัตราส่วนทางการเงินบางประการให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น

#### 24. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1,562	2,097
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(156)	(267)
รวม	1,406	1,830
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(573)	(573)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>833</u>	<u>1,257</u>

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะสำหรับใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	0.7	0.9	1.6
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(0.1)	(0.1)	(0.2)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	<u>0.6</u>	<u>0.8</u>	<u>1.4</u>

	(หน่วย: ล้านบาท)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	0.6	1.5	2.1
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(0.1)	(0.2)	(0.3)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	<u>0.5</u>	<u>1.3</u>	<u>1.8</u>

25. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	2559			2558		
	โครงการ ผลประโยชน์ พนักงานหลัง ออกจางานตาม กฎหมายแรงงาน			โครงการ ผลประโยชน์ พนักงานหลัง ออกจางานตาม กฎหมายแรงงาน		
	ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น	รวม		ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น	รวม	
ภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	66,075	1,457	67,532	75,052	1,710	76,762
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	6,450	124	6,574	6,430	150	6,580
ต้นทุนดอกเบี้ย	4,017	57	4,074	3,796	63	3,859
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(21,217)	(486)	(21,703)	(19,203)	(466)	(19,669)
<b>ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	<b>55,325</b>	<b>1,152</b>	<b>56,477</b>	<b>66,075</b>	<b>1,457</b>	<b>67,532</b>



(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559			2558		
	โครงการ			โครงการ		
	ผลประโยชน์			ผลประโยชน์		
	พนักงานหลังออก			พนักงานหลังออก		
	จากงานตาม	ผลประโยชน์	รวม	จากงานตาม	ผลประโยชน์	รวม
	กฎหมายแรงงาน	ระยะยาวอื่น		กฎหมายแรงงาน	ระยะยาวอื่น	
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	29,142	1,457	30,599	41,642	1,710	43,352
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,668	124	2,792	2,720	150	2,870
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,072	57	2,129	2,031	63	2,094
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(10,102)	(486)	(10,588)	(17,251)	(466)	(17,717)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	23,780	1,152	24,932	29,142	1,457	30,599

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	2559			2558		
	โครงการ ผลประโยชน์ พนักงานหลัง ออกจากงาน ตามกฎหมาย แรงงาน	ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น	รวม	โครงการ ผลประโยชน์ พนักงานหลัง ออกจากงาน ตามกฎหมาย แรงงาน	ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น	รวม
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	6,450	124	6,574	6,430	150	6,580
ต้นทุนดอกเบี้ย	4,017	57	4,074	3,796	63	3,859
หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่รับรู้ในระหว่างปี	-	-	-	20,851	778	21,629
<b>รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน</b>	<b>10,467</b>	<b>181</b>	<b>10,648</b>	<b>31,077</b>	<b>991</b>	<b>32,068</b>
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้เป็นส่วนของกำไรหรือขาดทุน						
ต้นทุนขาย			5,447			19,550
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร			5,201			12,518

(หน่วย: พันบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2559			2558		
	โครงการ ผลประโยชน์ พนักงานหลัง ออกจากงาน ตามกฎหมาย แรงงาน	ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น	รวม	โครงการ ผลประโยชน์ พนักงานหลัง ออกจากงาน ตามกฎหมาย แรงงาน	ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น	รวม
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,668	124	2,792	2,720	150	2,870
ต้นทุนดอกเบี้ย	2,072	57	2,129	2,031	63	2,094
หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่รับรู้ในระหว่างปี	-	-	-	12,120	778	12,898
<b>รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน</b>	<b>4,740</b>	<b>181</b>	<b>4,921</b>	<b>16,871</b>	<b>991</b>	<b>17,862</b>
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุน						
ต้นทุนขาย			2,224			10,100
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร			2,697			7,762

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 8.4 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 6.7 ล้านบาท) (2558: จำนวน 17.1 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 9.7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 14 - 27 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 - 27 ปี) (2558: 14 - 27 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 17 - 27 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	4.30 - 4.80	4.30 - 4.80	4.52, 4.77	4.52, 4.77
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.0 - 5.0	5.0	5.0	5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	0 - 46	0 - 46	0 - 46	0 - 46

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(2.45)	2.61	(1.08)	1.13
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.68	(3.49)	1.64	(1.57)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(3.97)	4.20	(1.85)	1.95

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(2.55)	2.73	(1.16)	1.22
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.39	(3.20)	1.58	(1.51)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(0.21)	3.98	(1.78)	1.87

## 26. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯอยู่ในงบการเงินรวมแสดงยอดตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

## 27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	6,473,181	6,066,346	4,886,568	4,485,809
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(256,958)	155,340	(334,217)	65,546
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	773,065	774,788	302,853	305,155
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	246,660	243,804	98,593	88,344
ค่าขนส่ง	157,002	129,279	92,290	97,825
ค่าส่งเสริมการขาย	148,246	163,553	148,246	163,553
ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	95,535	109,415	21,734	33,624
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	41,676	39,882	4,490	7,469
ขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์	-	35,000	-	-

## 28. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	92,469	94,851	10,399	40,524
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
นิติบุคคลของปีก่อน	(99)	5,804	-	-
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	2,570	(5,952)	(70)	(147)
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน</b>				
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	94,940	94,703	10,329	40,377

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน				
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(11)	(253)	(11)	(253)
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(11)	(253)	(11)	(253)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	449,821	403,984	148,445	244,849
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 15 และ 20	ร้อยละ 15 และ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ อัตราภาษี	106,890	87,576	29,689	48,970
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปีก่อน	(99)	5,804	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ขาดทุนทางภาษีสำหรับปีที่ยังไม่ได้บันทึกเป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1,957	5,774	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนใน การร่วมค้า	2,264	(1,044)	-	-
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29)	(1,996)	(8,829)	(2,785)	(2,818)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	3,591	12,670	667	1,252
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(17,427)	(7,206)	(17,242)	(7,027)
อื่น ๆ	(240)	(42)	-	-
รวม	(11,851)	1,323	(19,360)	(8,593)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	94,940	94,703	10,329	40,377

การกระทบยอดสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	6,431
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ปรับปรุง	
กำไรสะสมต้นงวด (หมายเหตุ 3)	(7,818)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	(4,076)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	(5,463)

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	21,518	20,352	3,479	2,213
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	3,912	3,155	28	90
ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,400	2,400	-	-
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	170	158	170	158
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	3,256	3,366	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,109	11,469	4,986	6,120
สำรองค่าเช่าที่ดิน	298	-	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	-	910	-	-
รวม	41,663	41,810	8,663	8,581
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ				
สินทรัพย์ชีวภาพ	10,230	-	-	-
รวม	10,230	-	-	-
สุทธิ	31,433	41,810	8,663	8,581



สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีข้างต้นแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	36,896	41,810	8,663	8,581
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(5,463)	-	-	-
สุทธิ	31,433	41,810	8,663	8,581

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 376 ล้านบาท (2558: 453 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทย่อยมีจำนวนรวม 222 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2564

## 29. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมดังนี้

### บริษัทฯ

<u>บัตรส่งเสริมเลขที่</u>	<u>สำหรับกิจการ</u>
---------------------------	---------------------

1815(2)/2549	ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ
--------------	--------------------

1013(9)/2551	ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
--------------	------------------------

2093(2)/2550	ผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์
--------------	------------------------

59-1529-0-05-1-0	ผลิตน้ำมันพืชบริสุทธิ์
------------------	------------------------

### บริษัทย่อย

<u>บัตรส่งเสริมเลขที่</u>	<u>สำหรับกิจการ</u>
---------------------------	---------------------

1043(2)/2548	สกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้งและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
--------------	---

2088(2)/2547	ผลิตพืชผักผลไม้
--------------	-----------------

2121(2)/2547	ผลิตพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึกและเต้าเจี้ยว
--------------	--

2112(5)/2547	ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง
--------------	------------------------

2245(9)/2550	ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
--------------	------------------------

สิทธิพิเศษที่สำคัญรวมถึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลาแปดปีนับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (ยกเว้นบัตรส่งเสริมเลขที่ 1815(2)/2549, 2093(2)/2550, 1043(2)/2548, 2088(2)/2547, 2121(2)/2547 และ 2112(5)/2547 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการและบัตรส่งเสริมเลขที่ 59-1529-0-05-1-0 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลาสามปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ)

รายได้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 และ 2558 จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558	2559	2558	รวม	รวม
<b>รายได้จากการขาย</b>						
รายได้จากการขายในประเทศ	1,339,589	1,483,091	4,617,660	4,657,106	5,957,249	6,140,197
รายได้จากการส่งออก	44,652	20,898	151,607	168,193	196,259	189,091
รวมรายได้จากการขาย	<u>1,384,241</u>	<u>1,503,989</u>	<u>4,769,267</u>	<u>4,825,299</u>	<u>6,153,508</u>	<u>6,329,288</u>

### 30. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (พันบาท)	330,581	311,416	138,116	204,472
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	820,000	820,000	820,000	820,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.40	0.38	0.17	0.25

### 31. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

(1) ส่วนงานผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ซึ่งรวมการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นผลพลอยได้จากส่วนงานผลิตน้ำมันปาล์ม

(2) ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผักและผลไม้แปรรูป

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกิจกรรมที่เป็นสาระสำคัญในส่วนงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ดังนั้นรายได้ กำไรและสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจ (1) และส่วนงานทางธุรกิจ (2) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานผลิตและจำหน่าย									
	น้ำมันปาล์ม					ผักและผลไม้		รายการตัดบัญชี		
	น้ำมันปาล์ม		แปรรูป		รวม		ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขายให้ลูกค้า										
ภายนอก	5,920	6,839	2,347	1,358	8,267	8,197	8,267	-	8,267	8,197
รายได้ระหว่างส่วนงาน	516	750	709	688	1,225	1,438	(1,225)	(1,438)	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(18)	(20)	(23)	(25)	(41)	(45)	-	-	(41)	(45)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(182)	(172)	(65)	(72)	(247)	(244)	-	-	(247)	(244)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(31)	(48)	(64)	(47)	(95)	(95)	-	-	(95)	(95)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ										
สินทรัพย์	-	-	-	(35)	-	(35)	-	-	-	(35)
กำไรของส่วนงาน	582	715	701	568	1,283	1,283	-	(1)	1,283	1,282

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานผลิตและจำหน่าย									
	น้ำมันปาล์ม					ผักและผลไม้		รายการตัดบัญชี		
	น้ำมันปาล์ม		แปรรูป		รวม		ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	5,855	5,454	1,629	1,755	7,484	7,209	(1,536)	(1,338)	5,948	5,871
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์										
ไม่หมุนเวียน ที่ไม่รวม										
เครื่องมือทางการเงินและ										
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ										
ตัดบัญชี	132	516	(105)	(147)	27	369	-	-	27	369

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 78 ของรายได้จากการขายรวม (2558: ร้อยละ 82) และรายได้จากการขายต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้จากการขายรวม (2558: ร้อยละ 18)

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

### 32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดและของบริษัทย่อยบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดและโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนประมาณ 12.0 ล้านบาท (2558: 11.1 ล้านบาท) เฉพาะของบริษัทฯจำนวนประมาณ 5.7 ล้านบาท (2558: 5.3 ล้านบาท)

### 33. เงินปันผล

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
<b>บริษัทฯ</b>			
<b>สำหรับปี 2558</b>			
เงินปันผลประจำปี 2557	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 24 เมษายน 2558	164,000	0.20
<b>รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558</b>		<b>164,000</b>	<b>0.20</b>
<b>สำหรับปี 2559</b>			
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น วันที่ 26 เมษายน 2559	123,000	0.15
<b>รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559</b>		<b>123,000</b>	<b>0.15</b>
<b>บริษัทย่อย</b>			
<b>สำหรับปี 2558</b>			
เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2557	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของบริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 เมษายน 2558	48,607	0.15
<b>รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558</b>		<b>48,607</b>	<b>0.15</b>

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
<b>สำหรับปี 2559</b>			
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของบริษัท สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 เมษายน 2559	32,000	0.10
<b>รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559</b>		<b>32,000</b>	<b>0.10</b>
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ของบริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) วันที่ 25 เมษายน 2559	63,000	1.20
<b>รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559</b>		<b>63,000</b>	<b>1.20</b>

### 34. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 34.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารและการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะที่จะต้องชำระในอนาคตเป็นจำนวนเงินประมาณ 63.8 ล้านบาท และ 0.1 ล้านยูโร (2558: 71.1 ล้านบาท 2.7 ล้านเยน และ 0.7 ล้านยูโร) เฉพาะของบริษัทฯ จำนวนประมาณ 22.9 ล้านบาท (2558: 39.8 ล้านบาท 2.7 ล้านเยน และ 0.7 ล้านยูโร)

#### 34.2 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ โดยอายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี

นอกจากนี้ บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อายุของสัญญามีระยะเวลา 14 และ 15 ปี ทั้งนี้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	33.3	24.4
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	87.0	71.5
มากกว่า 5 ปี	17.0	16.0

### 34.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนประมาณ 17.2 ล้านบาท (2558: 32.1 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการนำเข้าสินค้า การใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ เฉพาะของบริษัทฯ: เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ จำนวน 9.2 ล้านบาท (2558: 10.1 ล้านบาท)

### 34.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- (1) ในปี 2547 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับจดหมายเชิญจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เกี่ยวกับปัญหาที่ดินทับซ้อนกับที่ดิน ส.ป.ก. โดยได้เข้าร่วมปรึกษาหารือกับสำนักงาน ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 พร้อมทั้งได้ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เพื่อการพิจารณา เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2548 บริษัทย่อยได้ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงาน ส.ป.ก. เพื่อขอให้พิจารณาพิสูจน์สิทธิในที่ดิน
- ต่อมา ส.ป.ก. มีหนังสือแจ้งให้บริษัทย่อยไปดำเนินการกระจายสิทธิ โดยได้มีการดำเนินการกระจายสิทธิแล้วจำนวนพื้นที่ 4,994.10 ไร่ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้มีการตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีจำนวนพื้นที่ 1,459 ไร่เศษ ซึ่งมีราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุทธิตามบัญชีคงเหลือของต้นทุนสวนปาล์มน้ำมันบนที่ดินดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนประมาณ 10 ล้านบาทได้กระจายสิทธิทับซ้อนกับโฉนดที่ดินของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ ส.ป.ก. ยกเลิกพื้นที่ที่ทับซ้อนดังกล่าว

(2) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ ทบทวนแนวทางปฏิบัติและการเจรจาเพื่อนำที่ดินของผู้ครอบครองที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน มาจัดให้แก่เกษตรกร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาแก้ไข ปัญหาที่ดิน เนื่องจากบริษัทย่อยมีที่ดินอยู่ในเขตป่าจำแนกเนื้อที่ประมาณ 1,210 ไร่ และเขตปฏิรูป ที่ดินประมาณ 276 ไร่ ที่ดินดังกล่าวคิดเป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ 3 ของพื้นที่ปลูกปาล์มทั้งหมดของ บริษัทย่อย โดยที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินประมาณ 276 ไร่ เป็นการครอบครองที่ดินแปลงใหญ่และถือ ครอบครองที่ดินเกินขนาดตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรตามมาตรา 30

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 บริษัทย่อยได้เข้าทำบันทึกการเจรจาดกกลางการมอบพื้นที่ที่ครอบครองคืน ส.ป.ก. เพื่อนำไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรสำหรับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยบริษัทย่อย ขอแสดงเจตนายินยอมให้ ส.ป.ก. นำที่ดินเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 บริษัทย่อยได้รับหนังสือจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สุราษฎร์ธานีแจ้งให้บริษัทย่อยออกจากที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ 133 ไร่ พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูก สร้างภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว เนื่องจากบริษัทย่อยไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ดังกล่าว ซึ่งราคาทุนของที่ดินและมูลค่าสุทธิคงเหลือตามบัญชีของต้นทุนสวนปาล์มน้ำมันบนที่ดิน ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาท บริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สำหรับ ต้นทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในปี 2552

ส่วนที่ดินในเขตป่าจำแนก ปัจจุบันบริษัทย่อยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหสำหรับที่ดินดังกล่าว

### 35. ลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรมหรือ เปิดเผยมูลค่าสุทธิธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	1	1	-	2
สินทรัพย์ชีวภาพ	-	53	30	83
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่าสุทธิธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	187	187



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	1	1	-	2
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	183	183

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	1	1	-	2
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,621	-	-	1,621
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	30	30

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	1	1	-	2
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,056	-	-	1,056
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	26	26

## 36. เครื่องมือทางการเงิน

### 36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### **ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง		รวม	
	ภายใน	มากกว่า	ตามอัตรา	ไม่มีอัตรา		
	1 ปี	1-4 ปี	ตลาด	ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30	-	362	28	420	0.05 - 1.45
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	912	912	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	-	60	-	60	THBFIX + 1
	30	-	422	940	1,392	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	870	-	685	-	1,555	1.85 - 2.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	504	504	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	237	-	237	3 M BIBOR + 1, THBFIX
	870	-	922	504	2,296	

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558					อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง		รวม	
	ภายใน	มากกว่า	ตามอัตรา	ไม่มีอัตรา		
	1 ปี	1-4 ปี	ตลาด	ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	421	59	480	0.05 - 0.85
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	1,152	1,152	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	-	-	62	-	62	THBFIX + 1
	-	-	483	1,211	1,694	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	655	-	955	-	1,610	1.95 - 4.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	494	494	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	351	-	351	3M BIBOR+1, THBFIX, BIBOR+1
	655	-	1,306	494	2,455	

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559 (ล้าน)	2558 (ล้าน)	2559 (ล้าน)	2558 (ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	6.8	2.1	0.3	0.8	35.8307	36.0886
ยูโร	0.2	0.4	-	0.1	37.7577	39.4388
เยน	-	-	-	33.4	-	0.3028

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย		อัตราแลกเปลี่ยนตาม สัญญาของจำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
	งบการเงินรวม (ล้าน)	งบการเงิน เฉพาะกิจการ (ล้าน)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.5	-	35.5000 - 35.9900	มกราคม - มิถุนายน 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ		อัตราแลกเปลี่ยนตาม สัญญาของจำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
	งบการเงินรวม (ล้าน)	งบการเงิน เฉพาะกิจการ (ล้าน)		
เหรียญสหรัฐอเมริกา	0.3	0.3	35.9630 - 36.0630	ภายในเดือนกรกฎาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สกุลเงิน	จำนวนที่ขาย		อัตราแลกเปลี่ยนตาม สัญญาของจำนวนที่ขาย (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงิน เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		
ยูโร	0.6	0.6	40.2000 - 41.3640	ภายในเดือนเมษายน 2559

### 36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

### 37. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.70:1 (2558: 0.82:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.43:1 (2558: 0.35:1)

### 38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 82 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) ได้มีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 49 ล้านบาท

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อยต่อไป

### 39. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้ในงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เนื่องจากการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่มาถือปฏิบัติตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	<u>ตามการจัดประเภทใหม่</u>	<u>ตามที่เคยรายงานไว้</u>
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์ชีวภาพ	22,279	-
ต้นทุนสิทธิการใช้ที่ดินป่าสงวนและต้นทุนสวนป่าล้ม	201,543	223,822

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

### 40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560